



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๒ มูลค่า ๑๑๓,๑๒๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ‘มศว’เสนอทำร.ร.งบน้อย-ผลสัมฤทธิ์เล็ก ขอรัฐให้ทุนครุความคิดก้าวหน้าบริหารแข่งสพฐ.

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากที่ มศว มีแนวคิดจะปฏิรูปการศึกษาศาสตร์และจะนำการศึกษาศาสตร์มาเป็นที่พึ่งให้กับวงการศึกษานักของชาติ ตนจึงได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตในสังกัด มศว ทั้ง 5 แห่ง ไปดูงานด้านการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไปดูงานโรงเรียนที่สร้างขึ้น โดยบุคคลที่มีความมุ่งมั่นและความพยายาม มีความคิดก้าวหน้า โดยใช้งบประมาณของรัฐบาลที่น้อยกว่าโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอเมริกา ทั้งนี้ การที่รัฐบาลให้งบประมาณกลุ่มคนดังกล่าว เพื่ออยากให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานของบุคลากรในแวดวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะลดความคิดความเชื่อที่ว่า การจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพต้องใช้งบประมาณที่สูง ดังเช่น โรงเรียนเอกชน ซึ่งมีการลงทุนที่สูงมาก มีตึกหรูหรา เครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย

“โรงเรียนที่ไปดูงานมานั้น ใช้งบประมาณน้อยและไม่เลือกเด็กเข้าเรียน เด็กๆ มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ ทำให้รู้ว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดการในโรงเรียนสำคัญกว่า เพราะการจะทำให้ความสำเร็จในตัวเด็กเกิดขึ้นมาได้ ต้องผ่านการทำงานหนักของครู กินข้าวกลางวันไม่เกิน 20 นาที ตอนเช้าต้องมาถึงโรงเรียนในเวลา 07.00 น. กลับออกจากโรงเรียน 18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ต้องมาทำงาน เงินเดือนครูไม่มาก มีการสอบสัมภาษณ์ก่อนมาเป็นครูว่าต้องการเงินเดือน

สูงหรือไม่ เขารับคนเข้าทำงานโดยไม่เรียกร้องเงินเดือนสูง แต่ต้องการคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา” อธิการบดี มศว กล่าว

ผศ.นพ.เฉลิมชัยกล่าวอีกว่า โรงเรียนดังกล่าวชื่อ KIPP Public Charter Schools อยู่ในรัฐเท็กซัส เปิดดำเนินการมาแล้ว 10 ปี การทำงานหนักเอาจริงเอาจังของครู ทำให้การสอบวัดผลทางการศึกษาระดับรัฐเด็กได้คะแนนสูงขึ้น และผลการสอบเข้าศึกษาต่อเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย จากเดิมมีเพียง 6% ตอนนี้สามารถส่งเด็กเข้าสู่ระบบศึกษาต่อเทียบเท่ากับกลุ่มคนชั้นกลางที่มีโอกาสศึกษาต่อถึง 42% และโรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะสนับสนุนให้เด็กเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเท่ากับกลุ่มคนชั้นสูงที่มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยคือ 80% ในอีกไม่ช้า

อธิการบดี มศว กล่าวว่า อยากนำเสนอความคิดต่อรัฐบาลว่า ลองให้งบประมาณกลุ่มคนที่มีความคิดก้าวหน้าทำโรงเรียนที่คล้ายกับโรงเรียนดังกล่าว โดยให้งบประมาณนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษากศบ. 5 ปี จากนั้นไปเรียนการจัดการบริหารเพื่อมาบริหารโรงเรียน ก่อนจะรับงบประมาณของรัฐบาลเพื่อเปิดโรงเรียน และทำคู่ไปกับโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้งบประมาณที่น้อยกว่า แต่ต้องบริหารจัดการโรงเรียนให้ได้คุณภาพที่มากกว่า อยากให้รัฐบาลทดลองและให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดก้าวหน้า เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษาของประเทศ